

# Danh sách 18 phòng khám đa khoa tư nhân uy tín tại Hà Nội

Phòng khám ngoài công lập nào uy tín tốt nhất tại Hà Nội? đây là thắc mắc nhiều người quan tâm, tìm kiếm. Do công tác đời sống mỗi ngày bận bịu, nên xu hướng tìm phòng khám ngoài công lập chất lượng cao đang thịnh hành. Nhiều người chọn lựa phòng khám đa khoa tư nhân ngoài công lập vì có thể chọn lựa giờ thăm khám bệnh, thủ tục trong thời gian ngắn & nhất là khám ngoài giờ nhà nước làm việc không ảnh hưởng đến công tác hằng ngày. Dưới đây là nội dung nói về đến chúng ta tập hợp 11 phòng khám đa khoa tư nhân tư nhân chất lượng cao tốt nhất tại Hà Nội.

## Tại sao nên lựa chọn phòng khám đa khoa tư nhân để khám điều trị bệnh

Tại thời điểm này nhu cầu chăm sóc sức của cư dân càng ngày càng cao, có cầu thì ắt có cung nên bởi vậy tại Hà Nội có khá nhiều phòng khám tư nhân. Người dân theo dòng chảy của cuộc sống bận rộn với công việc hàng ngày, nên chọn cơ sở y tế ngoài công lập đang là xu thế hiện tại.

### Cư dân lựa chọn phòng khám tư nhân với một vài lý do sau:

Người dân lựa chọn phòng khám tư do phòng khám công lập luôn diễn ra trạng thái quá vận tải bệnh nhân, mất khá nhiều thời điểm để chờ đợi, thủ tục hành chính rườm rà. Trong quá trình đó người bệnh chọn phòng khám tư người mang bệnh có thể chọn lựa giờ khám, thủ tục làm việc trong thời gian ngắn không phải xếp hàng xếp hàng chờ đợi.

Phòng khám đa khoa ngoài công lập chất lượng cao tại thời điểm này sở hữu đội ngũ y thầy thuốc chuyên khoa chuyên nghiệp, trình độ cao đi kèm với cơ sở vật chất & trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, tiên tiến. Cho nên giúp quá trình chữa bệnh diễn ra nhanh gọn, làm giảm một số nguy cơ và tính hiệu quả chữa trị cao.

Thời gian làm việc tại phòng khám tư nhân linh động, khám ngoài giờ cơ quan nhà nước làm việc, khám cả ban tối. Việc này tạo hoàn cảnh tiện lợi để các bạn có thể khám bệnh phục vụ sức khỏe của chính mình.

Phòng khám tư cung cấp tiện ích y tế uy tín, người nhiễm bệnh đến những phòng khám tư được trải nghiệm tiện ích ý tốt hơn hết. Trong khi xếp hàng chờ đợi người bệnh khả năng dùng một vài tiện thể nghi như wifi, điều chỉnh, ghế, tivi, sách báo,... giúp người bệnh thư giãn. Chi phí thăm khám tại phòng khám tư nhân uy tín được chi tiết, công khai & niêm yết theo nguyên tắc.

## Phòng khám đa khoa chất lượng cao có những tiêu chí sau đây

Đánh giá một phòng khám đa khoa tư nhân uy tín là một cơ sở y tế chất lượng cao thì có một vài tiêu chí phần tiếp theo:

- Phòng khám đa khoa tư nhân chất lượng cao là trung tâm y tế vận động dưới sự theo dõi và cấp giấy phép kinh doanh của cơ quan chức năng có thẩm quyền như Bộ y tế hoặc cơ quan quản lý.
- Nguồn nhân lực bác sĩ tại trung tâm y tế là nhóm người có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc dày dặn, thái độ lao động nồng nhiệt, chu đáo tận tình với người mang bệnh.

- Cơ sở hạ tầng, máy móc y tế tiên tiến. Biện pháp chữa bệnh tiên tiến giúp quá trình điều trị bệnh diễn ra trong thời gian ngắn và hữu hiệu.
- Lộ trình thăm khám xảy ra theo đúng quy tắc và mọi thông tin của người mắc bệnh được giữ bí mật.
- Giá tiền khám chữa bệnh minh bạch, minh bạch được niêm yết theo quy định của nhà nước. Thông báo cụ thể về các khoản thu chi trước khi tiến hành tiến hành khám và chữa bệnh.

[xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[địa chỉ phá thai an toàn](#)

[địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội](#)

[địa chỉ khám phụ khoa](#)

[nên khám phụ khoa ở đâu Hà Nội](#)

[phong kham da khoa Ha Noi](#)

[chữa bệnh nam khoa ở Hà Nội](#)

## **Danh sách phòng khám ngoài công lập tốt nhất ở Hà Nội**

### **1. Phòng khám 11 Thái Hà**



- Địa điểm: Số 11 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Phòng khám 11 Thái Hà là phòng khám chất lượng cao ở Hà Nội. Bệnh viện được nhận xét cao về chất lượng khám và dịch vụ y tế. Bệnh viện được Sở y tế cấp phép vận động về lĩnh vực khám bệnh nam khoa, sản phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh viêm cánh, bệnh trĩ, đình chỉ thai nghén an toàn.

## **Phòng khám Thái Hà sở hữu nguồn nhân lực bác sỹ xuất chúng**

Phòng khám đa khoa Thái Hà sở hữu nguồn nhân lực y bác sỹ xuất chúng, có thâm niên dày dặn, kiến thức cao & họ từng có thời gian dài công tác tại trung tâm y tế lớn có tiếng tại Hà Nội. Bác sỹ tại bệnh viện được review là thân thiện, ân cần thăm khám trực tiếp cho người có bệnh, tạo có cảm giác thư giãn cho người có bệnh cởi mở để chia sẻ bệnh. Vì thế người bị bệnh hoàn toàn khả năng yên tâm khi đến phòng khám đa khoa 11 Thái Hà.

## **Phòng khám sở hữu trang thiết bị tiên tiến**

Phòng khám đa khoa Thái Hà đầu tư về hạ tầng & máy móc y tế. Phòng khám được xây dựng xa hoa, thoáng mát & các trung tâm y tế khác nhau, có vai trò riêng. Thiết bị máy móc y tế được du nhập từ các nước tiến triển y học cung ứng được mọi mong muốn khám chữa bệnh như máy xét nghiệm, máy siêu âm,...

Phòng khám 11 Thái Hà ứng dụng những cách chữa bệnh hiện đại, tiên tiến

- Trung tâm y tế điều trị bệnh viêm âm đạo bằng công nghệ OZONE
- Cách CPCI điều trị một số căn bệnh phụ khoa như: bệnh viêm cổ tử cung, bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung,...
- Kỹ thuật ALA - PDT đốt mụn cóc sinh dục
- Chữa trị lậu cầu bằng kỹ thuật bức xạ DHA
- Điều trị căn bệnh giang mai bằng liệu pháp điều chỉnh & kích hoạt đề kháng tế bào
- Ứng dụng sóng điện từ CRS điều trị nốt mào gà và những chứng bệnh về bệnh nam khoa
- Một số bệnh lý khu vực lỗ nhị bằng sóng cao tần HCPT
- Cắt bao da quy đầu bằng công nghệ lặn chiếm tối thiểu không đau
- Chữa sinh lý, bệnh xuất tinh sớm, liệt dương,... bằng cách cảm xúc, nội khoa và vật lý trị liệu

## **Giá thành khám điều trị bệnh tại phòng khám 11 Thái Hà được cụ thể chi tiết**

Phòng khám 11 Thái Hà có mức chi phí thích hợp mặc dù là trung tâm chăm sóc sức khỏe ngoài công lập. Toàn bộ một số khoản mục khám bệnh tại phòng khám đều được công khai, kê khai rõ nét. Trước khi tiến hành thực tại khám hay chữa trị đều thông báo giá thành trước cho người mang bệnh.

Một số gói ưu đãi giảm giá này giúp đỡ người nhiễm bệnh có thể tiếp cận được y tế chất lượng cao mà không cần quá tốn kém.

Thực ra chẳng thể đưa ra được mức giá thành khám bệnh đa khoa chi tiết vì dựa trên nhiều nhân tố khác biệt như tình trạng sức khỏe thể chất, trình độ chuyên môn của thầy thuốc,...

### **Phòng khám đa khoa có lịch lao động hoạt bát**

Bệnh viện có lịch lao động 8h00 - 20h00 hầu hết hàng ngày, bao gồm cả một số ngày lễ, tết. Phòng khám cung cấp tiện ích khám ngoài giờ nhà nước làm việc, tạo điều kiện cho những người bận bịu có thể đến thăm khám chăm sóc sức khỏe cơ thể cho chính mình mà không tác động đến đời sống hằng ngày. Giai đoạn chia sẻ sức khỏe cơ thể qua điện thoại miễn phí là 24/7

### **Phòng khám đa khoa tư nhân giữ bí mật thông tin người mang bệnh**

Người có bệnh đến phòng khám 11 Thái Hà tuyệt đối an tâm không phải lo sợ tin tức sẽ bị lộ. Toàn bộ về Danh tính & Bệnh án hoàn toàn được cam kết không để lộ ra ngoài, khi chưa được sự cấp phép của người nhiễm bệnh.

### **Phòng khám đa khoa tư nhân có tiện ích chuyên nghiệp**

Nhân viên y tế có thái độ hòa nhã và tôn trọng bệnh nhân. Xoành xoạch sẵn sàng giúp ích người bệnh làm thủ tục hành chính & hỏi âm câu hỏi của người bệnh.

Đội ngũ thầy thuốc nhiệt thành tư vấn, luôn lắng nghe quan điểm, chia sẻ của bệnh nhân. Họ liên tiếp huấn luyện, tham dự những tọa đàm về y học để cải thiện trình độ chuyên môn.

Bệnh viện có cung cấp dịch vụ chia sẻ sức khỏe online qua điện thoại. Người mang bệnh khả năng hỏi bất cứ ở đâu tốt nhất, thời điểm nào đều được chuyên gia và nhân viên y tế phản hồi nhanh nhất.

## **2. Phòng khám Số 1 Bệnh viện đại học Y Hà Nội**

Phòng khám đa khoa tư nhân số 1 Bệnh viện đại học Y Hà Nội là địa điểm thăm khám của nhiều người có bệnh. Bệnh viện đại học Y Hà Nội là một trong các trung tâm y tế trực thuộc Trung ương Việt Nam. Chính vì cơ sở y tế được coi trọng đầu tư về cơ sở vật chất & trang thiết bị y tế. Trung tâm y tế có khuôn viên thoáng mát, các cơ sở y tế đều có bảng hướng dẫn & được trang bị toàn bộ nhân tiện nghi để cung ứng nhu cầu khám bệnh & chữa trị bệnh. Thiết bị máy móc y tế tại bệnh viện được liên tục cập nhật, cải tiến, một số trang thiết bị được nhập cảng từ ngoại quốc.

Đội ngũ y tế bác sĩ chuyên khoa đều là một vài bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, họ là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ sẽ khám bệnh và điều trị trực tiếp cho người mắc bệnh. Không những là bác sĩ điều trị bệnh mà họ còn là giảng sư của trường đại học Y Hà Nội, đây là nơi huấn luyện bác sĩ chuyên khoa lớn tại Hà Nội. Người có bệnh tuyệt đối khả năng an tâm vào chuyên môn của thầy thuốc chuyên khoa. Song chú ý người mắc bệnh muốn đến Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội thăm khám & chữa trị bệnh thì cần liên hệ đến trước đến gặp bác sĩ để hỏi lịch khám của thầy thuốc chuyên khoa vì họ tương đối bận. Vì thế mà người mắc bệnh nên chủ động thu xếp thời gian, công việc để đến khám tránh phải chờ đợi lâu. Thời gian khám chữa bệnh từ 6h30 đến 16h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7, người mắc bệnh lưu tâm nhé.

## **3. Phòng khám đa khoa Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108**

Phòng khám đa khoa tư nhân của bệnh viện 108, là nơi được đánh giá cao về tin cậy khám và dịch vụ y tế. Cơ sở y tế trực thuộc bộ quốc phòng có chịu vai trò khám bệnh & chữa trị bệnh cho cán bộ Đảng và công lập, nhân viên sĩ quan quân đội và người dân. Chính vì thế bệnh nhân yên lòng khi đến khám bệnh & chữa trị bệnh.

Trung tâm y tế kiêu hãnh về nguồn nhân lực y bác sỹ hùng hậu, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, chuyên môn cao họ đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực khám chữa bệnh và công trình nghiên cứu y khoa. Hạ tầng kang trang, sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát mang đến sự thỏa mãn cho người bị bệnh. Các trang thiết bị máy móc y tế tiên tiến, hiện đại, tiên tiến và được du nhập từ ngoại quốc. Đi kèm sự áp dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ quá trình khám bệnh và chữa trị bị xảy ra nhanh gọn, tính hiệu quả.

Trung tâm y tế có hơn 50 chuyên khoa riêng biệt, cung cấp được mong ước khám điều trị bệnh của nhân dân. Điều không để làm giảm ở trung tâm y tế lớn là trạng thái quá vận chuyển người có bệnh đến thăm khám. Người bị bệnh nên chủ động về giai đoạn & tài chính để quá trình thăm khám bệnh xảy ra tiện lợi.

#### **4. Phòng khám đa khoa ngoài công lập hưng thịnh**

Phòng khám ngoài công lập phổ biến là cơ sở y tế được nhiều nhân dân Hà Nội chọn lọc đến thăm khám và chữa trị bệnh. Phòng khám 380 Xã Đàn được cơ quan quản lý cấp giấy phép vận động và chịu dưới sự theo dõi của Sở y tế.

Phòng khám đa khoa tư nhân tư nhân cường thịnh được sở hữu nguồn nhân lực y bác sỹ chuyên khoa xuất chúng, thâm niên thực tại dày dặn, chuyên môn cao, họ từng có thời gian công tác & nắm giữ vị trí cao tại một số phòng khám lớn tại vùng phía Bắc. Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh đầu tư về cơ sở hạ tầng & trang thiết bị máy móc y tế. Phòng khám Hưng Thịnh xây dựng sang trọng, đẳng cấp, thoáng mát, rộng rãi, thoáng mát, một số bệnh viện được trang bị toàn bộ các luân thể nghi. Những trang thiết bị máy móc y tế tân tiến, hiện đại và được du nhập từ ngoại quốc. Một số biện pháp điều trị bệnh tân tiến, bởi vậy quá trình chữa trị bệnh được diễn ra trôi chảy, tính hữu hiệu cao và phòng chống bệnh tái phát.

Thời gian mở cửa hoạt bát, khám ngoài giờ cơ quan nhà nước làm việc phục vụ người mang bệnh có nguyện vọng đến thăm khám. Nhưng mà thì khi đến khám ngoài giờ nhà nước làm việc tại Phòng khám Hưng Thịnh giá thành giữ nguyên.

#### **5. Bệnh viện đa khoa Saint Paul**

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn là địa chỉ tiếp tục người viết muốn nói về đến các bạn. Phòng khám ngày nay là bệnh viện hạng I, cung ứng tiện ích khám chữa bệnh tin cậy & dịch vụ y tế tốt.

Bệnh viện Xanh Pôn sinh tồn đến tại thời điểm này bây giờ nhờ công lao to lớn của bác sỹ chuyên khoa. Họ là một số vị thầy thuốc chuyên khoa trình độ cao, thâm niên làm việc dày dặn, kỹ thuật vững chắc thăm khám & điều trị bệnh cho người có bệnh. Trung tâm y tế hiện giờ có nhiều thành quả như kỹ thuật phức tạp, lĩnh vực ngoại khoa & gây ra mê.

Hạ tầng và hạ tầng được đầu tư tiên tiến. Khuôn viên cơ sở hạ tầng kang trang, rộng rãi & được rửa ráy sạch sẽ. Trang thiết bị máy móc công cụ y tế được liên tiếp cải tiến, nâng cấp nhằm cung ứng ước muốn khám chữa bệnh của bác sỹ và người bị bệnh. Trung tâm y tế cung ứng dịch khám ngoài giờ cơ quan nhà nước làm việc, khám vào ban tối tạo hoàn cảnh cho người dân đến khám bệnh.

Nếu người mắc bệnh không biết thăm khám và chữa bệnh ở đâu Hà Nội tốt nhất thì khả năng vận dụng bệnh viện Saint Paul.

#### **6. Phòng khám đa khoa tư nhân bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW**

Phòng khám đa khoa bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW là địa điểm khám đáng tin cậy tại Hà Nội.

Người bị bệnh muốn tìm hiểu muốn tiếp cận đến nền dân gian thì khả năng vận dụng ở đây.

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa kinh nghiệm lâu năm, chuyên môn cao, kiên cố và có kiến thức sâu rộng về nền dân gian. Khi người bị bệnh đến đây khám & chữa trị bệnh áp dụng biện pháp chữa bệnh cổ truyền kết hợp cùng với cách chữa trị bệnh tân tiến. Người bị bệnh có thể chọn lựa phương pháp chữa thích hợp với chính mình.

Khuôn viên bệnh viện thoáng mát và máy móc thiết bị y tế thường xuyên được phòng khám cải tiến để chăm sóc khám chữa bệnh cho kết quả điều trị bệnh cao. Bệnh viện cung cấp dịch vụ khám thường, khám theo yêu cầu & tình nguyện chất lượng cao. Vậy nên người có bệnh có thể lựa chọn dịch vụ khám phù hợp với ước muốn của chính mình.

Bệnh viện YHCT Trung Ương không hoạt động vào một số ngày nghỉ và nên chú ý đăng kí khám trước 15h30 thường ngày. Người bị bệnh lên phân bố thời gian để đến khám bệnh và chữa bệnh sớm nhé.

## **7. Phòng khám Hà Nội bệnh viện Bạch Mai**

Phòng khám Hà Nội bệnh viện đa khoa Bạch Mai là cơ sở y tế tuyến đầu tại Hà Nội. Bệnh viện đã hấp thu & điều trị đạt được kết quả từ dễ dàng đến phức tạp. Cơ sở y tế kiêu hãnh sở hữu đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa là chuyên gia nổi bật trong ngành y tế. Họ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện chính bản, cải thiện chuyên môn và trau dồi thêm chuyên môn y học để chăm sóc khám điều trị bệnh cho nhân dân.

Bệnh viện được dịch vụ công chú trọng đầu tư vào hạ tầng & trang thiết bị máy móc y tế. Phòng khám có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, nhiều khoa bệnh, những cơ sở y tế riêng biệt và được vệ sinh sạch sẽ. Máy móc thiết bị y tế được cải tiến, nhập cảng từ ngoại quốc và áp dụng thích hợp kỹ thuật trong điều trị bệnh giúp quá trình chữa bệnh tiếp diễn thuận tiện, trong thời gian ngắn. Trung tâm y tế có khám BHYT và khám theo đòi hỏi, nhưng mà thì sẽ có sự chênh lệch chi phí.

Điều trị ngoài giờ hành chính tại bệnh viện đa khoa Bạch Mai người có bệnh sẽ phải trả tiền mức giá thành tương đối cao và không dùng được dịch vụ BHYT. Bệnh viện đa khoa Bạch Mai là bệnh viện lớn không những khám bệnh cho nhân dân Hà Nội mà còn kết nạp chữa trị người bị bệnh ở tuyến dưới nên sẽ tiếp diễn tình trạng đông người có bệnh. Nên bởi vậy hãy sắp xếp thời gian để đến khám bệnh và chữa bệnh.

## **8. Phòng khám đa khoa Hà Nội bệnh viện Việt Đức**

Bệnh viện đa khoa Việt Đức là một địa điểm khám và chữa trị bệnh không còn mới lạ với nhân dân Hà Nội. Bệnh viện đến nay đã xây dựng được lòng tin chắc chắn trong lòng nhân dân và có khu vực nhất quyết trong nền y học nước nhà.

Cùng với nguồn nhân lực bác sĩ chuyên khoa nổi bật, trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc dày dặn, họ đã thực hiện nhiều ca thủ thuật ngoại khoa ngoại khoa phức tạp, và cũng đã cứu sống các trường hợp nguy kịch. Không chỉ có nguồn nhân lực bác sĩ mà hàng ngũ cán bộ y tế cũng được nhận xét cao về thái độ lao động. Họ lao động với thái độ chuyên nghiệp, lộ trình làm việc chuẩn chỉ theo đúng nguyên tắc.

Bệnh viện Việt Đức đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc y tế. Cơ sở y tế được xây dựng rộng rãi, rộng rãi & được trang bị đầy đủ luôn thể nghỉ. Máy móc y tế tiên tiến, hàng ngày được cải tiến và du nhập từ ngoại quốc. Trung tâm y tế ứng dụng hợp lý kỹ thuật hiện đại và tiên tiến trong khi chữa trị bệnh. Cơ sở y tế còn là đơn vị đáp ứng máu lớn nhất cả nước & chưa kể đến đóng nhiệm

vụ cấp bách việc giúp đỡ đào tạo kiến thức chuyên môn.

## **9. Phòng khám đa khoa Hà Nội bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn**

Bệnh viện Thanh Nhàn địa chỉ khám bệnh & điều trị bệnh thường thấy của người dân Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nằm ở khu vực trung tâm của thành phố và nằm trên tuyến đường chính thuận tiện di chuyển không chỉ người dân Hà Nội mà còn có nhân dân một số tỉnh xung quanh.

Cơ sở y tế xây dựng hệ thống cơ sở vật chất lượng cao, phòng khám rộng rãi, thoáng mát được trang bị toàn bộ một thể nghi. Cơ sở y tế có đầy đủ khoa thăm khám chăm sóc nhu khám điều trị bệnh cho nhân dân. Đội ngũ trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến và ứng dụng kỹ thuật tân tiến từ đó quá trình thăm khám xảy ra thuận lợi, đảm bảo an toàn cho người mắc bệnh.

Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn thu hút rất nhiều thầy thuốc giỏi, các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, được phòng khám mời về thăm khám trong các buổi khám tối và ngoài giờ cơ quan nhà nước làm việc. Người mang bệnh lựa chọn khám theo yêu cầu & chọn ra khám giáo sư của trung tâm y tế nhận được nhiều nhận xét tích cực, đáp ứng đến người có bệnh tin cậy khám chất lượng cao và tin cậy.

## **10. Phòng khám đa khoa bệnh viện Bưu Điện**

Phòng khám bệnh viện Bưu Điện hiện đang là nơi được nhiều nhân dân sự tin cậy đến khám & điều trị bệnh. Cơ sở y tế hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ phục vụ sức khỏe cho nhân dân & cung cấp tiện ích y tế chất lượng cao. Cơ sở y tế có hai cơ sở y tế tạo hoàn cảnh cho người dân đến khám bệnh thuận tiện hơn.

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện quy tụ hàng ngũ chuyên gia xuất sắc, trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn, sẵn sàng giới thiệu với người nhiễm bệnh & luôn đề cao sức khỏe người mắc bệnh lên vượt trội. Cơ sở y tế xây dựng với quy mô 29 phòng khoa, 420 giường bệnh những phòng đều được trang bị toàn bộ tiện nghi. Đội ngũ máy móc y tế tiên tiến, được xem trọng đầu tư. Các trang thiết bị máy móc được nhập cảng từ ngoại quốc, trước & sau thời điểm dùng đều được thăm khám kỹ càng và sát trùng thật sạch. Môi trường khám bệnh luôn trong hiện trạng sạch khuẩn để tránh tình trạng lây mắc bệnh chéo.

Bệnh viện có khám chữa trị bệnh vào cuối tuần, đáp ứng mong muốn khám điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe của cư dân. Khi đến Bệnh viện đa khoa Bưu Điện người mang bệnh sẽ được trải nghiệm dịch vụ tốt & uy tín.

## **11. Phòng khám đa khoa bệnh viện Phụ Sản TW**

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương là trung tâm y tế chị em phụ nữ lớn vượt bậc cả nước. Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương là một địa điểm khám đa khoa được nhiều nhân dân Hà Nội tin tưởng đến khám bệnh.

Bệnh viện Phụ Sản TW được xây dựng sang trọng, đẳng cấp, thoáng mát & được đội ngũ thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến như hệ thống xét nghiệm y học sàng lọc trước sinh & lọt lòng, đội ngũ microarray,... công nghệ chữa bệnh mới, áp dụng công nghệ cao giúp quá trình chữa bệnh tiếp diễn nhanh hơn, tính hiệu quả cao.

Đội ngũ bác sĩ y tế hùng hậu, dày dặn kinh nghiệm, kỹ thuật vững chắc hấp thụ người bệnh khám và san sẻ biện pháp chữa bệnh thích hợp với người có bệnh. Bác sĩ chuyên khoa luôn lắng nghe ý kiến, mọi giới thiệu của người có bệnh. Cán bộ y tế tại trung tâm y tế nhiệt tình, hòa nhã, hỗ trợ bệnh nhân làm thủ tục hành chính. Không những vậy họ ân cần, phục vụ người nhiễm bệnh chu đáo, tận

tự. Lịch lao động của bệnh viện từ 6h - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6, 7h30 - 16h30 vào thứ 7 & chủ nhật bệnh nhân chú ý nhé.

Qua nội dung bài viết trên, tác giả chia sẻ đến chúng ta danh sách 11 phòng khám đa khoa tư nhân ngoài công lập đáng tin cậy tại Hà Nội. Mong rằng khả năng giúp các bạn chọn ra được xem chính bạn cơ sở y tế phù hợp nhất. Mọi người hiện đang điều câu hỏi thì có thể liên lạc đến đường dây nóng của phòng khám 11 Thái Hà để nhận được sự san sẻ từ các vị thầy thuốc chuyên khoa và đăng kí khám không tính phí.